
sþ. •.. 286. Fyrirspurnir [114. mál]
I. Til samgöngumálaráðherra varðandi símabilanir á Vestfjörðum.

Frá Sigurði Bjarnasyni.

1. Hverjar eru taldar vera orsakir hinna tiðu bilana, sem orðið hafa undanfarna
mánuði á símalínum á Vestfjörðum?

2. Hvaða ráðstafanir eru fyrirhugaðar til þess að bæta úr því öngþveitisástandi,
sem ríkir í símamálum þessa landshluta?

3. Hvernig eru horfur með innflutning á nauðsynlegu efni til viðhalds og ný-
byggingu: símalína í landinu?

II. Til samgöngumálaráðherra um kostnað við undirbúning á frv. til laga um ör-
yggisráðstafanir á vinnustöðum.

Frá Gísla Jónssyni.

Hvað hefur undirbúningur á frv. til laga um öryggisráðstafanir á vinnu-
stöðum kostað, og hvernig skiptist sá kostnaður, og til hvaða aðila hafa greiðsl-
urnar farið og hve mikið til hvers aðila?

III. Til atvinnumálaráðherra um mjólkurflutninga til Reykjavíkur úr Borgarfjarðar-
héraði.

Frá Jónasi Jónssyni.

Hverju sætir það, að sölumjólk til Reykjavíkur úr Mýra- og Borgarfjarðar-
sýslu skuli vera flutt með bílum fyrir Hvalfjörð, en ekki með flóabátnum Lax-
fossi?


